

HĐND HUYỆN ĐẮK SONG
BAN PHÁP CHẾ
Số: 37/BC-BPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Song, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA
Báo cáo năm 2023 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Đắk Song

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã nhận, thu thập, nghiên cứu và tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của TAND huyện; Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, tuy nhiên tình hình vi phạm và phạm tội trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm có chiều hướng tăng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thời gian qua một số sản phẩm chủ lực của của huyện như sầu riêng, cà phê... tăng cao đã tác động đến tâm lý phần khởi của bà con nông dân, tuy nhiên, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Đắk Song vẫn còn diễn biến phức tạp; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và sự giúp đỡ của cấp trên; sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn trong huyện; các cơ quan bảo vệ pháp luật trong huyện đang nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

II. NHỮNG Ý KIẾN VỀ CÁC BÁO CÁO

Qua xem xét, thẩm tra. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo của TAND huyện Đắk Song; để làm rõ một số nội dung, Ban Pháp chế HĐND huyện có một số ý kiến như sau: Tòa án nhân dân huyện Đắk Song năm 2023 đã giải quyết 649/725 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 89.52%. Tạm đình chỉ: 20 vụ, việc. So với cùng kỳ năm 2022 số án thụ lý giảm 185 vụ, việc và số án giải quyết giảm 157 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 2 %. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 08 vụ/tháng.

1. Về xét xử các vụ án hình sự

Tòa án nhân dân huyện Đắk Song đã thụ lý 84 vụ - 177 bị cáo/ 84 vụ - 177 bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ 100%. Có 01 vụ án hủy.

Đơn vị có xét xử 02 vụ án lưu động tại Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.

So với cùng kỳ năm trước số án thụ lý tăng 10 vụ - 53 bị cáo, giải quyết tăng 10 vụ - 53 bị cáo. Qua công tác xét xử cho thấy, các vụ án chủ yếu là Cố ý gây thương tích,



những tội liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản tăng hơn so với năm trước. Tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, tạo điều kiện và bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Về giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động

Tòa án nhân dân huyện Đăk Song đã giải quyết 565/641 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 88.14%. Số vụ án còn lại: 76 vụ, việc. Trong đó 20 vụ tạm đình chỉ.

Án dân sự: Thụ lý: 379 vụ, đã giải quyết: 315 vụ, đạt tỷ lệ: 83,11%; Hôn nhân và gia đình: Thụ lý: 250 vụ, việc, đã giải quyết: 238 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95,5%; Án kinh doanh thương mại: Thụ lý: 12 vụ, đã giải quyết 12 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Án hủy chung là 4.5 vụ, tỷ lệ 1,42%. Không có án lao động.

So với năm 2022, số án thụ lý giảm 194 vụ, việc và số án giải quyết giảm 166 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 0.6%. Tuy nhiên, tính chất ngày càng phức tạp; có nhiều tranh chấp mới phát sinh, quá trình giải quyết gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

3. Về giải quyết án hành chính

Tòa án đã thụ lý 01 vụ; đã giải quyết, xét xử: 01 vụ, đạt tỷ lệ: 100%. Không có án hủy, sửa bằng với năm 2022. Tòa án đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết, chú trọng tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.

4. Về xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

Việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền được Tòa án giải quyết kịp thời, đúng quy định, đã xem xét, giải quyết 8/8 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%.

5. Về thi hành án hình sự.

Tòa án đã ra quyết định thi hành án đối với 120/120 người bị kết án mà Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: 111 Quyết định thi hành án; 8 Quyết định ủy thác thi hành án và 01 Quyết định hoãn thi hành án.

Việc ban hành các quyết định thi hành án, cho hoãn thi hành đều có căn cứ theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Bộ phận tiếp công dân đã hướng dẫn người khởi kiện về thủ tục hòa giải tại Tòa án. Trong số đơn khởi kiện đã tiếp nhận có 56 đơn khởi kiện chuyển qua hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trong đó có 56 đơn đã được Thẩm phán ban hành Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đạt tỷ lệ 100%.

7. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng

Năm 2023 Tòa án đã giải quyết 7/7 đơn khiếu nại quyết định tố tụng và hành vi tố tụng thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả giải quyết: Ban hành Quyết định giải quyết: 07 đơn. Trong đó, khiếu nại sai: 07 đơn, người khiếu nại đều rút đơn khiếu nại sau khi làm việc với Tòa án (02 đơn), không có đơn khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài; không có đơn tố cáo.

8. Công tác Hội thẩm nhân dân

Nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hội đồng nhân dân huyện Đăk Song đã bầu được 23 vị Hội thẩm nhân dân. Nhìn chung các vị Hội thẩm nhân dân được mời tham gia xét xử tại Toà án đều rất nhiệt tình tham gia, nghiên cứu hồ sơ kỹ càng trước khi xét xử.

Qua báo cáo của TAND huyện và qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy: Công tác xét xử của TAND huyện đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ giải quyết án đạt cao cho thấy sự cố gắng lớn của cán bộ, công chức TAND huyện. Chất lượng xét xử, nhìn chung các vụ án đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai người vô tội, cũng như bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; công tác phối hợp trong quá trình giải quyết một số vụ việc chưa được quan tâm làm tốt. Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án đã có hiệu lực thi hành được gần như hai năm, tuy nhiên đơn vị vẫn chưa khắc phục được khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc cho Hòa giải viên; chưa bổ nhiệm đủ số lượng Hòa giải viên theo định biên; đa số các đương sự khi được hướng dẫn việc lựa chọn Hòa giải viên và thủ tục hòa giải đều từ chối lựa chọn hòa giải, đối thoại. Cơ cấu đội ngũ công chức chưa đáp ứng được nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đã đạt được của TAND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, TAND huyện cần phối hợp tốt hơn nữa với Công an huyện, Viện KSND huyện để xem xét, rà soát kỹ các trường hợp hoãn, đình chỉ và xét xử án quá hạn.

Đề nghị TAND huyện cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024 và có giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

Năm 2024, để hạn chế tình trạng vi phạm, phạm tội trên địa bàn huyện, đồng thời để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Ban pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Các ngành tư pháp huyện phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đến người dân; đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng

của nhân dân (như bài học về giải quyết các mâu thuẫn khi triển khai các dự án điện gió vừa qua giữa chính quyền các xã với các chủ dự án, với các cơ quan hữu quan).

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, giữa UBND các xã, thị trấn với các cơ quan: Công an, Viện KSND, TAND để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là việc tiếp nhận và xử lý các tin báo tố giác tội phạm; hiện nay trên địa bàn huyện đã xuất hiện một loại tội phạm lừa, phỉnh thanh niên với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” đưa người trái phép sang Cam pu chia rồi gọi về Việt Nam bắt nộp tiền chuộc, nếu người thân không nộp tiền chuộc thì chúng tiếp tục bán các lao động này cho các tổ chức phi pháp khác.

3. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, có những vụ việc xảy ra trên địa bàn nhưng các cơ chức năng giải quyết chưa kịp thời, gây dư luận trong nhân dân, như: công tác bồi thường điện gió, phá rừng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em; tranh chấp đất đai ... Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục điều tra, làm rõ để công khai cho nhân dân được biết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo của TAND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, kính trình HĐND huyện kỳ họp thứ 7, khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện,
- Viện KSND, TAND, Chi cục THA DS huyện, Công an huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện,
- Lưu VT, Ban PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Đô